



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 16 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,684 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,181,960 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,531 ราย รักษาหายสะสม 2,115,232 ราย ยังรักษาอยู่ 45,442 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตสะสม 21,286 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 272,422,072 ราย เสียชีวิต 5,344,665 ราย รักษาหาย 244,732,687 ราย ประเด็นที่น่าสนใจคือ องค์การอนามัยโลก เตือนว่า เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงได้ อียู เตือนปชช. ใฝ่ระวังโควิด 19 ต่อเนื่อง สหรัฐฯ ยอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า 8 หมื่นราย ขณะที่ทางการยื่นยันวัคซีนโควิดต้านโอมิครอนได้น้อย หากไม่ฉีดบูสเตอร์ อาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในสหรัฐฯ อิตาลี ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินต่ออีก 3 เดือน อิสราเอล พบผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่ม 22 ราย ออสเตรเลีย เปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติแล้ว เกาหลีใต้ เตรียมพิจารณาจะนำมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดกลับมาใช้อีกครั้งหลังยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม จีน พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายที่ 2 ภายหลังกักตัวนาน 2 สัปดาห์ ขณะที่นักวิจัยพบการติดเชื้อโควิดจะเร่งการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อปอด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรก สิงคโปร์ เร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มสามสกัดโอมิครอน อังกฤษ เผยเด็กที่ติดโอมิครอน 15% ผื่นขึ้น-เมื่อล้า

ประเด็นสำคัญ

1. ผ่อนคลายมาตรการเทศกาลปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ประชาไท, ข่าวสด, isaranews, nationtv, INN

- ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศข้อกำหนด คลายล็อกจัดงานฉลองปีใหม่ ต็มเหล่าได้ถึงตีหนึ่ง รวมตัวได้เกินพันคนต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนครบโดส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, bluechipthai, INN

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานใหญ่ Central World Bangkok Countdown 2022 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า ไทยมีความพร้อมและมีมาตรการในการป้องกันโควิด 19 มีการฉีดวัคซีนครอบคลุม 50 ล้านคนแล้ว ส่วนมาตรการย้ำว่าผู้จัดงานต้องเคร่งครัด กำหนดมาตรการชัดเจน อาทิ ผู้ร่วมงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้า มีเอกสารการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป มีผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อไม่เกิน 48 ชม. พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ไทยเป็นผู้นำในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก การจัดงานนี้จะเป็นการแสดงศักยภาพว่าไทยสามารถจัดงานแบบ On Site ตามมาตรการของ สธ. หากทำได้ไม่มีอะไรสะดุด เชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์ปี 65 จะสามารถจัดงานได้แบบ 100 %

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เผยว่า การผ่อนคลายมาตรการล่าสุด จะมีผลในวันที่ 16 ธ.ค. 64 มีการปรับระดับพื้นที่เหลือแค่ 3 สี คือ สีส้มพื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด สีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวัง 30 จังหวัด และสีฟ้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด ซึ่งทุกพื้นที่ยังต้องเน้นย้ำมาตรการควบคุมโรคต่อไปอย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการจัดงานปีใหม่ ศบค. อนุมัติให้จัดงานได้ในวันที่ 31 ธ.ค. สามารถบริโภคสุราไม่เกินเวลา 01.00 น. ในร้านเปิดโล่งเท่านั้น และสถานที่จัดงานต้องรักษามาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ch7)

- ศบค. ห่วงคลัสเตอร์ร้านอาหารหมูกระทะ และตลาด ต้องเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงสังสรรค์ เพื่อน และครอบครัว รวมถึงในพื้นที่สาธารณะ เสี่ยงการระบาดโควิด 19 ในช่วงเทศกาล วันหยุดยาวปีใหม่ ย้ำต้องจัดสถานที่ไม่ให้แออัด โปร่ง โล่ง อากาศ

ถ่ายเท

2. เฝ้าระวังสายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สวท., สำนักข่าวไทย, INN, newtv, thebangkokinsight, nationtv, thailandplus) ทิวีช่อง 5, 7, 9, TNN, NBT

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย โอมิครอนลามแล้ว 70 ประเทศ ส่วนไทยพบผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโอมิครอน 14 ราย ยืนยันแล้ว 9 ราย ถือว่ายังเป็นระยะแรกๆ ที่สายพันธุ์โอมิครอนเข้ามาในประเทศ ถ้าเจอแล้วจำกัดวงได้เร็วก็อาจมีปัญหาน้อยมาก ยืนยันว่า RT-PCR และ ATK ยังสามารถตรวจพบสายพันธุ์โอมิครอนได้ ส่วนที่ว่ามีสายพันธุ์โอมิครอน-โลก BA.2 แล็บตรวจไม่เจอ ขอยืนยันว่าห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจหาได้ แต่หากในอนาคตมีการกลายพันธุ์เป็นแบบอื่นก็จะต้องปรับสูตรการตรวจเชื้อใหม่ ย้ำว่าไวรัสรอบตัวคนไทยตอนนี้คือเดลตา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผย ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์ฯ กำลังเพาะเชื้อโอมิครอนตัวเป็นๆ เพื่อทดลองภูมิคุ้มกัน ในคนไทยอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะทราบผล

- พญ.สุนทร ชื่นกิจมงคล รองผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผย ข้อมูลรายงานการระบาดโอมิครอนในแอฟริกาได้ พบประสิทธิผลวัคซีน Pf 2 โดส ป้องกันการติดเชื้อเดลตาได้ ร้อยละ 80 โอมิครอน ร้อยละ 30 ป้องกันอาการรุนแรงและการป่วยที่ต้องเข้ารับรักษาใน รพ.ต่อเชื้อเดลตาได้ ร้อยละ 93 โอมิครอน ร้อยละ 70 คนที่เคยติดเชื้อมาก่อนมีโอกาสติดเชื้อ เนื่องจากภูมิที่เกิดจากการติดเชื้อลดลง

3. ค่าเสี่ยงภัย อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, amarintv, INN

- รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี กรม. เห็นชอบให้มีค่าเสี่ยงภัยแก่ อสม. ว่า ค่าเสี่ยงภัย อสม. ได้เพิ่มเป็น 1,500 บาท/เดือน โดยได้รับเพิ่มอีก 6 เดือน ซึ่งต้องใช้งบกลาง โดยให้ สธ.ทำหนังสือไปที่สำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติฯ และให้เสนอเข้า กรม. โดยเร็ว ค่าเสี่ยงภัยถือเป็นค่าตอบแทนต่อสู้อีโคโนมิค 19 ย้ำว่าการทำงานของ อสม. ยังอยู่ในอุดมการณ์ของจิตอาสาและระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยไม่มีเงินเดือน ทั้งนี้ จะมีโครงการต่าง ๆ ออกมาเพื่อพัฒนา อสม.ด้วย ส่วนค่าป่วยการตลอดชีวิต การอนุมัติจะเป็นตามปีงบประมาณ มั่นใจว่าทุกรัฐบาลในอนาคตจะให้ความสำคัญกับ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้น

- นายเทพไท เสนพงศ์ อธิบดีส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความขอบคุณรัฐบาลที่ได้ทำตามสัญญาเรื่องค่าเสี่ยงภัย อสม. แต่อยากจะทำให้รัฐบาลได้กำหนดค่าตอบแทน อสม.เดือนละ 1,500 บาท เป็นแผนงานในงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นหลักประกันว่า อสม. ทุกคนทั่วประเทศจำนวน 1,050,000 คน จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 1,500 บาททุกเดือน โดยไม่กำหนดระยะเวลาเป็นงวดๆเหมือนปัจจุบัน

4. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, thailandplus) ทิวีช่อง TNN

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลง แต่ในภาคใต้ยังมีคลัสเตอร์ย่อยอยู่มาก การได้รับวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ จึงต้องเชิญชวนให้ ปชช. เข้ารับวัคซีนให้ครอบคลุมที่สุด คาดครบ 100 ล้านโดส ภายใน 20 ธ.ค.นี้ สำหรับเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิดในปี 65 ประชากรทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 80 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดสามารถ Walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่ กก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม.กำหนดไว้ ส่วนกลุ่มอายุต่ำกว่า 12 ปี กำลังรอการพิจารณา เพื่อรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ให้เด็กอนุบาลและชั้นประถมศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- กรมควบคุมโรค ระบุว่าระยะเวลาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เร็วขึ้น โดย 1.ผู้ฉีด SV + SV หรือ SP+ SP ให้ฉีดเข็ม 3 ได้ทั้ง AZ, Pf, MD หลังฉีดเข็ม 2 แล้วตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 2.ผู้ฉีด AZ + AZ ให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย Pf, MD หลังฉีดเข็ม 2 แล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 3.ผู้ฉีดสูตรไขว้ เช่น SV หรือ SP + AZ หลังฉีดเข็ม 2 แล้วให้เว้นไป 3 เดือน จะบูสต์เข็ม 3 ได้ทั้ง AZ, Pf หรือ MD

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า การให้วัคซีนโควิด 19 ครบชุดจะต้องประกอบไปด้วยการให้วัคซีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เบื้องต้นและเข็มกระตุ้น โดยเข็มกระตุ้น ยิ่งห่างจากเข็มเบื้องต้นนานยิ่งดี โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 6-24 เดือน กระตุ้นได้ภูมิสูงและอยู่นานกว่า แต่ถ้าห่างเกินไปมีข้อเสีย คือ ถ้ามีการระบาดของโรคมามากจะมีการติดโรคแทรกมากก่อนกระตุ้น ดังนั้น ถ้าไม่มีการระบาดของโรคให้รอให้มีระยะห่าง ถ้ามีการระบาดมากก็รีบให้เร็วขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.ปิยนิตย์ ธรรมภรณ์พิลาศ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประสิทธิภาพวัคซีนโดยรวมทุกตัวที่สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงได้ 90% ไม่มีตัวไหนป้องกันติดเชื้อได้ 100% หลังฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งภูมิคุ้มกันจะตก ต้องฉีดกระตุ้น โดยเฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้นได้ทั้ง AZ หรือ Pf ส่วนกลุ่มที่ได้ AZ 2 เข็ม จะกระตุ้นด้วย Pf หรือ MD โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหลังฉีดไป 3 เดือน ต้องมารับเข็มกระตุ้น ส่วนคนที่ได้ Pf หรือ MD 2 เข็มเพิ่งฉีด ภูมิยังสูงอยู่ ยังไม่ควรฉีดกระตุ้น ขอให้ออก 6 เดือน</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า กลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ ผู้ป่วยเอชไอวี ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้มีโรคร่วมหลายโรค และผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้ตนเอง กลุ่มนี้สร้างภูมิคุ้มกันได้น้อยกว่าคนปกติ ควรได้วัคซีนเสริมเป็นเข็ม 3 ที่เร็วขึ้นจาก 3-6 เดือน อาจจะเป็น 1 เดือน จะทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นกว่าที่จะรอเข็มกระตุ้นเหมือนปกติ</p> <p>5. คลัสเตอร์เรือนจำอุดรธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ในแดนแรกรับเรือนจำกลางอุดรธานี เป็นการติดเชื้อระลอกสอง จำนวน 240 ราย เป็นผู้ป่วย "สีเขียว" เข้ารักษาใน รพ.สนามเรือนจำ และแยกไปรักษาที่ รพ.อุดรธานี 1 ราย</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews, thaigov, thailandplus</p> <p>- รมช.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 3,000 กล่อง จากมูลนิธิใจใสใจ สสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย สธ.จะเร่งจัดส่งให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- พญ.สุเมณี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยง เผยว่า สถานการณ์การติดเชื้อในไทย 99.58% เป็นสายพันธุ์เดลตา ส่วนโอมิครอน 0.23% และอัลฟา 0.17% ซึ่งทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ด้วยมาตรการส่วนบุคคล ในส่วนผลการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเมื่อ 14 ธ.ค. มีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 7,858 ราย ติดเชื้อ 18 ราย คิดเป็น 0.18 % ถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- ปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในเรือนจำ พร้อมจัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยึดการดำเนินงาน 5 แผน ได้แก่ 1. ตรวจสอบและป้องกันผู้ติดเชื้อในสถานที่ควบคุม 2. จัดการผู้ติดเชื้อเมื่อพบผู้ติดเชื้อใน สถานที่ควบคุม 3. การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4. การกระจายวัคซีน และ 5. การจัดระบบการส่งผู้พ้นโทษกลับสู่สังคม</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์,) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, bangkokbiznews, js100, ch7, thailandplus, sentangsedtee, thaigov)</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. แถลงข่าว การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 18 ภายใต้รูปแบบแนวคิด “กัญชานำไทยสมุนไพรสร้างชาติ” ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การจัดแสดงสายพันธุ์กัญชาไทย และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับกัญชา, ศูนย์ให้คำปรึกษาเส้นทางกัญชาในทุกมิติ เป็นต้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : ไทยรัฐ</p> <p>- บก.ปคบ. และ อย. แฉผลจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางผิดกฎหมายจากประเทศจีน ย่านเขตดอนเมืองและเขตภาษีเจริญ พบผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขที่ใบรับจดทะเบียน และโฆษณาขายตามร้านค้าออนไลน์และตลาดนัดทั่วไป ด้าน อย.เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการซื้อเครื่องสำอางที่มีลักษณะดังกล่าวอาจมีสารปนเปื้อนและโลหะหนักซึ่งเป็นอันตราย</p>	-
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ : นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>- กล่าวถึง "ข้อคิดข้อเสนอ" ของกรมการสาธารณสุข วุฒิสภา ที่ส่งหนังสือด่วนถึงนายกฯ ระบุ 10 เหตุผล ขอให้ยับยั้งการถ่ายโอน "รพ.สต" ให้ อบจ. ก่อนจัดสรรงบประมาณ 2566 พบว่า กก.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจภายใน 7 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายในการยื่นเอกสาร สำหรับ รพ.สต. ที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงขอเสนอให้ตั้ง "คณะกรรมาการ" เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการถ่ายโอนดังกล่าว เพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, acnews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 60 มล. จำนวน 3,000 กล่อง จาก ศ.พญ.สยามพร ศิรินาวิณ ประธานมูลนิธิใจใสใส และ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ที่ปรึกษาแพทยสมาคม การแพทย์แผนไทยฯ สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย สธ.จะเร่งจัดส่งให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด 19 นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	-
<p>ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (thaigov)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. เปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตัวชี้วัดที่ 5) พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ</p>	
<p>โรคฮันติงตัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, thaigov, ch7, tnn,pptvhd, สยามรัฐ, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคฮันติงตัน (Huntington's disease) เป็นโรคทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์ประสาทในสมองเสื่อม ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางร่างกาย อารมณ์ และด้านสติปัญญาการรับรู้ พบได้ใน 2 ช่วงอายุคือ อายุ 30-40 ปี และอายุน้อยกว่า 20 ปี แนะนำพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม ปัจจุบันไม่มีการรักษาให้หายขาด</p>	
<p>ความปลอดภัยด้านอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nation)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย สนองนโยบายรัฐ ตามแนวทาง 5S ได้แก่ "Speed" "Safety" "Satisfaction" "Supporter" และ "Sustainability" เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอประเมินความปลอดภัยด้านอาหาร จำนวน 5 กระบวนงาน ผ่านระบบ e-submission ตามแนวทาง 5S ตั้งแต่ 15 ธ.ค.64 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2590 7178</p>	
<p>โรงพยาบาลอัจฉริยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>- ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศิริราชดำเนินโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างต้นแบบ "โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)" ร่วมกับเหล่าพันธมิตรในการนำเทคโนโลยี 5G Cloud AI และ Digital Disruption มาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตรายการรักษายาบาล สร้างประสบการณ์ที่ดีในการมารับบริการ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับตติยภูมิขั้นสูงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อลดความ</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เหลื่อมล้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่แก่วงการสาธารณสุขของโลก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในการจัดตั้ง Innovation Lab และแพลตฟอร์มนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะโครงการนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel